

Những điều kiện đi kỹ sư Nhật Bản chi tiết và đầy đủ nhất

Nhật Bản là thị trường thu hút rất người lao động Việt Nam sang làm việc, thời gian gần đây đi Nhật theo diện kỹ sư được người lao động quan tâm nhiều nhờ các quyền lợi, đãi ngộ cao khi đi theo chương trình này. Cùng tìm hiểu những điều kiện đi kỹ sư Nhật Bản chi tiết và đầy đủ nhất ngay sau đây nhé.

## 1. Điều kiện để được tuyển dụng đi học kỹ sư Nhật Bản

### 1.1 Độ tuổi

độ tuổi đi kỹ sư Nhật Bản

độ tuổi đi kỹ sư Nhật Bản

Với nhiều công ty Nhật Bản, các ngành làm việc phổ biến nhất đang cần tuyển kỹ sư thường là công nghệ thông tin, công nghệ thực phẩm, cơ khí, xây dựng... Mỗi ngành sẽ có những yêu cầu khác nhau về độ tuổi.

Tuy nhiên tất cả các ngành đều có yêu cầu về người làm việc đang trong độ tuổi lao động, đảm bảo được sức khỏe và khả năng tiếp thu kiến thức làm việc.

Thông thường độ tuổi quy định sẽ là từ 22 – 40 tuổi.

### 1.2 Trình độ văn hóa

Trình độ văn hóa để đi kỹ sư Nhật Bản

Trình độ văn hóa để đi kỹ sư Nhật Bản

Khác với tuyển lao động phổ thông bình thường chỉ cần bằng trung cấp hay bằng tốt nghiệp cấp THPT. Điều kiện đi kỹ sư Nhật Bản là có trình độ văn hóa buộc phải từ cao đẳng, đại học trở lên.

Đặc biệt, nếu muốn ứng tuyển vào vị trí kỹ sư ngành nào thì buộc phải có bằng cấp của ngành học đó.

### 1.3 Chứng chỉ tiếng Nhật

Chứng chỉ tiếng Nhật để đi kỹ sư Nhật Bản

Chứng chỉ tiếng Nhật để đi kỹ sư Nhật Bản

Các ngành tuyển kỹ sư ở Nhật Bản thường sẽ đòi hỏi người lao động phải có khả năng giao tiếp tốt, có thể nghe hiểu được tiếng Nhật trong quá trình làm việc.

Vì vậy điều kiện đi kỹ sư Nhật Bản là ít nhất người lao động phải có chứng chỉ tiếng Nhật đạt từ N4 trở lên.

Riêng một số công ty hoặc ngành đặc biệt như công nghệ thông tin, công nghệ sinh học,... thì điều kiện đi kỹ sư Nhật Bản cần phải có chứng chỉ tiếng Nhật đạt từ N3 trở lên.

Xem thêm:

<https://achau.net/thu-tuc-xin-xin-visa-ky-su-nhat-ban-2022-dieu-kien-thoi-gian-luu-tru-ho-so-nhu-t-he-nao/>

Có thể xin visa du lịch Đài Loan khi không đi làm không?

“Tôi đang muốn xin visa du lịch Đài Loan theo dạng đi bụi, nhưng chưa biết tiến hành làm thủ tục như thế nào. Hiện tôi đang không đi làm, nên không thể chứng minh được khả năng tài chính. Vậy giờ tôi có thể xin visa du lịch Đài Loan khi không đi làm? Tôi xin cảm ơn!” (Quỳnh Chi – Hải Phòng)

Xin visa du lịch Đài Loan khi không đi làm

Xin visa du lịch Đài Loan

Xin visa du lịch Đài Loan khi không đi làm

Quỳnh Chi thân mến! Trước hết xin cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về dulichfun.com. Sau đây, bạn biên tập xin giải đáp những thắc mắc của bạn về câu hỏi “Xin visa du lịch Đài Loan khi không đi làm”:

Chú ý: Khuyến mãi, nhận ưu đãi lên tới 15 – 30% khi đặt phòng thông qua Agoda trong tháng 10  
Theo những thông tin từ Văn phòng Kinh tế và văn hóa Đài Bắc tại TP.HCM, những cá nhân có thể xin visa Đài Loan theo diện không cư trú như thương nhân, thăm con, lấy chồng/vợ là người Đài Loan. Đi du lịch Đài Loan theo đoàn do công ty du lịch tổ chức, sinh viên du học, truyền giáo.

Xin visa Đài Loan Xin visa Đài Loan

Kinh nghiệm xin visa Đài Loan, với trường hợp của bạn Quỳnh Chi sẽ không được phép du lịch tự túc (du lịch bụi) tới Đài Loan, mà chỉ có thể xin visa đi du lịch Đài Loan theo đoàn (mua tour Đài Loan)

Để xin visa du lịch Đài Loan tự túc, bạn cần chuẩn bị những loại giấy tờ cần thiết dưới đây:

Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng từ 6 tháng trở lên;

2 ảnh 4×6 (theo tiêu chuẩn ảnh hộ chiếu tính từ đỉnh đầu đến cằm) chụp trong vòng 6 tháng gần đây;

Vé máy bay khứ hồi;

Lịch trình tham quan (khi cần thiết phải có giấy chứng nhận của công ty du lịch bán tour cho bạn)

Ngoài ra để chứng minh cho khả năng quay trở về Việt Nam sau chuyến du lịch, thường bộ phận cấp visa còn yêu cầu người nộp đơn cung cấp thêm một số giấy tờ sau:

Xác nhận công việc, xác nhận đương chức;

Khả năng về tài sản: Đối với hai yêu cầu này, bạn có thể dùng giấy đăng ký kinh doanh của công ty do mình đứng tên để chứng minh, ngoài ra bạn còn phải cung cấp những giấy chứng minh cho quyền sở hữu tài sản của mình tại Việt Nam (giấy tờ nhà, đất, sổ tiết kiệm... ).

Hồ sơ của bạn phải thông qua phỏng vấn với nhân viên của bộ phận cấp visa.

Xem thêm: <https://achau.net/dich-vu-xin-visa-dai-loan-cho-nguoi-khong-di-lam-tron-goi-2022/>

Visa C3 Hàn Quốc là gì?

Đất nước Hàn Quốc có nhiều loại Visa, tùy trường hợp lưu trú và mục đích nhập cảnh mà Hàn Quốc cấp những loại Visa khác nhau. Visa hàn quốc c-3-1 là loại Visa dành cho đối tượng nhập cảnh ngắn hạn, hay còn gọi là Visa du lịch Hàn Quốc. Người sở hữu loại visa này chỉ có thể lưu trú hợp pháp tại Hàn Quốc trong thời hạn 90 ngày. Hết thời hạn trên bạn có thể làm thủ tục để xin gia hạn.

tim-hieu-ve-visa-han-quoc-c-3-1 Visa C-3-1

Các loại visa c3 hàn quốc

Visa C3 Hàn Quốc có thời hạn cư trú ngắn ngày. Theo tổng hợp của Saigon Star Travel, visa hàn quốc c3 gồm các loại:

Thứ nhất là visa dành cho khách đi tour Hàn Quốc.

Thứ hai là visa dành cho những người đi qua lãnh thổ Hàn Quốc trong thời hạn ngắn

Thứ ba là visa thương mại hàn quốc

Thứ tư là visa dành cho những người đến Hàn Quốc với mục đích hội nghị, hội họp, biểu diễn nghệ thuật, văn hóa, thể thao, nghiên cứu tôn giáo...

tim-hieu-ve-visa-han-quoc-c-3-1 Xin visa hàn quốc c-3-1 thủ tục như thế nào? Thủ tục để xin Visa C3 Hàn Quốc không khó. Theo tổng hợp từ Saigon Star Travel bạn cần những giấy tờ sau: Thứ nhất là đơn xin cấp visa C: Mẫu đơn này bạn có thể dowload ở trang web Đại sứ quán Hàn Quốc. Saigon Star Travel xin lưu ý là các thông tin mà bạn điền vào đơn hỏi phải chính xác tuyệt đối. Những sai khác dù là cố tình hay hữu ý đều có thể là nguyên nhân bạn bị từ chối cấp visa C3. Do đó điền đơn này bạn cần tham khảo hướng dẫn một cách chi tiết bài bản, cẩn thận.

Xem thêm:

<https://achau.net/visa-c3-han-quoc-la-gi-thu-tuc-dieu-kien-thoi-gian-chi-phi-xin-visa-han-quoc-2022/>

Nguồn: Á Châu Visa